

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน  
ประจำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองหนังสือเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๐๐๑

หัวข้อเรื่อง : รู้จักหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

\*\*\*\*\*

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศเปิดบริการให้ประชาชนทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตหนังสือเดินทางเพื่อให้การปลอมแปลงทำได้ยากขึ้น และมีการปรับปรุงในหลายด้านเพื่อพัฒนาการให้บริการงานหนังสือเดินทางแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น วันนี้จึงอยากให้พี่น้องทำความเข้าใจกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กันสักนิด

ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๔๓ กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มนำเทคโนโลยีการถ่ายรูป การบันทึกข้อมูลและการพิมพ์ข้อมูลลงในเล่มหนังสือเดินทางโดยตรงด้วยระบบดิจิทัลแทนการติดรูปถ่าย เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพื่อสกัดกั้นการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ด้วยการบรรจุข้อมูลชีวมาตร อาทิ การจำหน้าตา ลายนิ้วมือ ม่านตา ทำให้สามารถตรวจสอบตัวบุคคลได้แม่นยำ ปลอมแปลงยาก รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ขอหนังสือเดินทางด้วยเลขประจำตัวประชาชน จึงช่วยลดเวลาการรับคำร้องได้อีกด้วย

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงหนังสือเดินทางให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เริ่มให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีอายุการใช้งาน ๕ ปี ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มและไม่สามารถต่ออายุการใช้งานได้ ใช้กระดาษแบบพิเศษ มีแผ่นข้อมูลเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตเพื่อใช้การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ มีการเก็บรูปใบหน้าและลายนิ้วมือลงในไมโครชิพ การนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางได้มาก โดยเฉพาะในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และยังใช้ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

กระทรวงการต่างประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกด้าน และจะพยายามปรับปรุงระบบการให้บริการหนังสือเดินทางให้มีความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่

\*\*\*\*\*